

บวกลโทษนักร้องดัง

นักร้องดังตกเป็นจำเลยอีกครั้งหลังจากคดีก่อนศาลอาญาคดีล้งโทษทำร้ายร่างกายภรรยา ๑ ปี ๓ เดือน แต่รอการลงโทษไว้ (ไม่ติดคุก) แต่ว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษนักร้องคนดังกล่าวกรณีได้มีอาวุธปืนพกอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม.จำนวน ๑ กระบอก และกระสุนปืนอัตโนมัติ ๖ นัด และเสพเมทแอมเฟตามีน กับเสพเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ จำเลยยังต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วย จึงถูกลงโทษในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติ ตามหน้าที่ รวมถึงถูกลงโทษกรณีเสพยาเสพติด และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดย ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยศาลชั้นต้นลงโทษ จำคุก ๒ ปี ๑๘ เดือนไม่รอลงอาญา ขอให้เสพยาและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่ และให้บวกลโทษในคดีก่อนนี้ ให้จำคุกจำเลยทั้งสิ้น ๒ ปี ๒๑ เดือน โดยไม่รอการลงโทษแม้ว่าจำเลยอ้างป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ขณะ กระทำผิดก็ตาม เนื่องจากศาลเห็นว่าพฤติการณ์การสื่อสารกับเจ้าพนักงานที่พบว่า จำเลยรู้ผิดชอบดี จึงไม่อาจ อ้างภาวะป่วยดังกล่าวได้ และการกระทำของจำเลยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึ่งศาลเคยให้โอกาสกลับตัว เป็นคนดีในการรอลงอาญาคดีอื่นไว้แล้ว แต่จำเลยยังมากระทำความผิดซ้ำในช่วงเวลารอลงอาญาอีก จึงไม่ สมควรให้รอลงอาญา และให้นับโทษจำเลยต่อจากคดี พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ของศาลชั้นต้นอีกคดี หนึ่งด้วย

ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าฐานมีอาวุธปืนซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้ มี และใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก ๖ เดือน ลดโทษ ให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานอื่นตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้นเป็นจำคุก ๑ ปี ๑๕ เดือน บวกลโทษจำคุก ๑ ปี ๓ เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา ของศาลอาญาเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ เป็นจำคุก ๒ ปี ๑๘ เดือน ภายหลังจำเลยได้ยื่นคำร้องพร้อม หลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา โดยศาลฎีกาตีราคาประกัน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และจำเลยยื่นคำ ร้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในปัญหาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง

ในที่สุดศาลได้อ่านคำสั่งของศาลฎีกา โดยศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องขออนุญาตฎีกาของ จำเลยนั้น ทั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เห็นว่า เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น เห็นควร ไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นฎีกา ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของจำเลย ยกคำร้อง และให้ออกหมายจำคุก คดีถึงที่สุด ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ที่ให้จำคุกจำเลยรวมทั้งสิ้น ๒ ปี ๑๘ เดือน ภายหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะนำตัวจำเลยไปคุมขังเป็นเวลา ๒ ปี ๑๘ เดือน ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ เรือนจำพิเศษต่อไป

คดีนี้จะเห็นได้ว่าศาลได้พิพากษาโดยบวกลโทษจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อน และตาม กฎหมายห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่จำเลยยื่นขออนุญาตฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลเห็นว่า เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ย่อมไม่อนุญาตฎีกาได้ และคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุด

กันทร กฤตราชตน์นัต

นิติกร